

NEX-CS 008 /2565

21 มิถุนายน 2565

เรื่อง แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน (การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติรายการ ดังนี้

1. อนุมัติการให้เงินกู้ยืมของ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด จำนวนเงิน 135 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 45)

ทั้งนี้ ถือเป็นรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วม ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ แต่การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้น บริษัทฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏตาม รายละเอียดด้านล่าง

**รายละเอียดรายการ** อนุมัติการให้เงินกู้ยืมของ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด จำนวนเงิน 135 ล้านบาท (ตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45)

- 1.) วัน เดือน ปี ที่เข้าทำรายการ ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
- 2.) คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน  
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน : บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “NEX”  
ถือครองหุ้นจำนวนร้อยละ 45 ของหุ้นทั้งหมด  
ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน : นิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วม คือ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด หรือ “AAB”  
วันที่จัดตั้ง : วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  
เลขทะเบียน : 010-556-306-9167  
ทุนที่ชำระแล้ว : 1,500 ล้านบาท  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิต ประกอบยานยนต์ไฟฟ้า จำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท

คณะกรรมการบริษัท	1	นายสมโภชน์ อาหุนัย
	2	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล
	3	นาย วสุ กลมเกลี้ยง
	4	นาย คณิสสร ศรีวิจิระประภา
	5	นางสาว อินทิรา ช่วยสนิท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	1	บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด	ร้อยละ 55
	2	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	ร้อยละ 45
	3	นาย สมโภชน์ อาหุนัย	ร้อยละ 0
	4	นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล	ร้อยละ 0

### ความสัมพันธ์

: บริษัทจดทะเบียน และนิติบุคคลผู้รับความช่วยเหลือทางการเงินมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องเข้าข่ายเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดย บริษัท อีเอ โมบิลิตี้ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 40.01 และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ร้อยละ 55

### 3.) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทร่วม คือ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด โดยการให้เงินกู้ยืมตามสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 45 จำนวนเงิน 135 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้า พื้นที่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี พื้นที่การผลิตของโรงงานประมาณ 55,000 ตารางเมตรโดยมีกำลังการผลิต 3,000 – 6,000 คันต่อปี

### 4.) การคำนวณขนาดรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด โดยมีขนาดรายการดังนี้

1. จำนวนเงินให้กู้ยืม เงินต้น 135 ล้านบาท และดอกเบี้ย 5.28 ล้านบาท
2. อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.61

(อ้างอิงตามต้นทุนทางการเงินของบริษัทที่ถือหุ้นร่วมกันในบริษัทร่วม ณ ช่วงเวลาที่ให้เงินกู้ยืม บวกส่วนเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันกับที่ บริษัทฯ ปล่อยกู้)

3. ระยะเวลาการให้กู้ยืม ครั้งละไม่เกิน 12 เดือนและสามารถ Roll over ได้ (ครบกำหนด 31 ธันวาคม 2566)
4. เงื่อนไขการชำระคืน เมื่อครบระยะเวลาตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมจ่ายดอกเบี้ย
5. สิทธิทรัพย์สินค้ำประกัน -ไม่มี-
6. ผลกระทบต่อสิทธิผู้ถือหุ้น ไม่กระทบต่อสิทธิการออกเสียง, สิทธิในส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้น
7. การวัดขนาดรายการ ข้อมูลงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

(พันบาท)	
Nex Point @ 31.03.22	
สินทรัพย์รวม	3,832,284
หัก ค่าความนิยม	- 201,498
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	- 455,467
หัก หนี้สินรวม	- 828,421
หัก NCI	- 207,992
<b>NTA</b>	<b>2,138,906</b>

(พันบาท) (%)

เกณฑ์การคิดคำนวณ	การคำนวณ	แทนค่า	ขนาดของรายการ
1) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	NTA ของทรัพย์สิน x สัดส่วนการถือหุ้น	140,285	6.5587%
	NTA ของบริษัทฯ	2,138,906	

ดังนั้น NEX เข้าทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีมูลค่ารายการเท่ากับ 140.285 ล้านบาท ถือเป็น รายการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับนิติบุคคลที่เป็นบริษัทร่วม ที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และมีกรรมกร่วมกันกับบริษัทฯ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 6.56 อ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับตรวจสอบของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้น บริษัทฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อคำนวณรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สะสมรายการย้อนหลัง 6 เดือน โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการแล้ว มีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.68 แต่การช่วยเหลือดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนที่บริษัทฯ มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้น บริษัทฯ จึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในรายการดังกล่าว แต่มีหน้าที่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

#### 5.) แหล่งเงินทุนที่ใช้และความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ ใช้เงินที่ได้รับจากการรับชำระล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า มาเป็นเงินทุนให้กู้ยืมแก่ บริษัทร่วม โดยเงินทุนที่คงเหลือ ยังเพียงพอต่อการดำเนินการของธุรกิจในอนาคต

6.) **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงเหตุผลแล้วและมีมติเห็นว่า การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด ตามที่กรรมการบริหารเสนอเพื่อขออนุมัติ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียตามรายชื่อ ได้แก่ 1. นาย อมร ทรัพย์ทวีกุล 2. นาย วสุ กลมเกลี้ยง ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ลงมติในการตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกันข้างต้น ในวาระนี้

7.) **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิตสรณ์ ศรีวิชิระประภา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร